



วิทยุสื่อสาร

ด่วนมาก

ที่ มท 0891.2/ว

1658

วันที่ 24 สิงหาคม 2552

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

### ข้อความ

1. ต่อหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว 1016 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกรณีลดค่าใช้น้ำประปาครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตามความเหมาะสมกับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 5 ของเดือน เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบจนกว่าการดำเนินการตามมาตรการจะสิ้นสุด

2. ขณะนี้ได้ส่งเลขระยะเวลารายงานตามกำหนดแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน 2552 ถึง กรกฎาคม 2552 จากจังหวัดแต่อย่างใด

3. เนื่องจากต้องให้ข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดำเนินนโยบาย จึงขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนนโยบายดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้น้ำประปาครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแบบรายงาน 1 - 3 ของหนังสือที่อ้างถึง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ ขอให้รายงานข้อมูลล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-6934

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก

เรียน ผอ.สส.ปค. 451

วันที่ 24 สิงหาคม 2552

ขอได้โปรดส่งวิทยุสื่อสารดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) จักขอบคุณยิ่ง

(นายธนา ยันตรโกวิท)

ผอ.สน.สส.





จังหวัด	แบบรายงาน 1						แบบรายงาน 2						แบบรายงาน 3					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม
สระแก้ว				X	X	X												
สิงห์บุรี			รายงานแล้ว	X	X	X	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	X	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	X
สุรินทร์	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	X	X	X	X							รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	X	X
หนองคาย				X	X	X			รายงานแล้ว			X	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	X
หนองบัวลำภู	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	X	X	X	X							รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	X	X
อ่างทอง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
อุดรธานี	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
อุทัยธานี	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	X	X	X							X	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
อำนาจเจริญ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	X	X	X								รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
อุบลราชธานี	ไม่มีข้อมูลเทศบาลนคร	ไม่มีข้อมูลเทศบาลนคร	ไม่มีข้อมูลเทศบาลนคร	ไม่มีข้อมูลเทศบาลนคร	ไม่มีข้อมูลเทศบาลนคร	ไม่มีข้อมูลเทศบาลนคร	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

หมายเหตุ เครื่องหมาย x หมายถึง จังหวัดยังไม่รายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ